

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010

**Kính thưa:** - Các quý vị đại biểu  
- Thưa các quý vị cổ đông!

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (INFONET), giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) đối với nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát công ty INFONET nhiệm kỳ 2009 – 2014, xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2010 như sau:

### **1 – Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2010:**

Với 03 nhân sự, hoạt động của BKS trong năm qua được tiến hành theo kế hoạch kết hợp giữa triển khai giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ, tiếp cận hoạt động trên cả hai hình thức trực tiếp (tham gia các phiên họp và tổng kết các hoạt động của Ban TGD), gián tiếp (nhận những báo cáo từ Ban TGD). Tất cả các hoạt động của BKS được tiến hành dựa trên quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, song phải kịp thời phát hiện và phản ánh những sai sót trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Ban TGD tới HĐQT và các cổ đông.

### ***Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty***

Đến hết năm 2010 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty INFONET. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

***Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý***

BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty.

***Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông***

Nhìn chung năm 2010 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

Tuy nhiên trong năm 2010 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có tiến bộ gì đáng kể so với năm 2009. Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2011 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua mạng và trao đổi trực tiếp với cổ đông.

**2- Kết quả hoạt động năm 2010:**

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban TGD vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2010, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

**Số liệu cụ thể như sau:**

**Kết quả hoạt động năm 2010**

**Đơn vị tính: VNĐ**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	176.592.693.355
2	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	15.849.753.203
3	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	11.820.364.598
4	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	1.478

**Kết luận:** Như vậy, công ty cơ bản chưa đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2010.

**3. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010:**

Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán. Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 đề xuất đồng thời cũng nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

**4 – Kết luận:**

Năm 2010 là năm nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức. Bằng sự nỗ lực của HĐQT và Ban TGD cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của các cổ đông, mặc dù công ty chưa hoàn thành các chỉ

tiêu hoạt động SXKD đề ra nhưng chúng ta đã tái cơ cấu hoạt động của INFONET theo hướng chuyên nghiệp hóa, vị thế của INFONET trong thị trường CNTT được nâng cao rõ rệt. Trong quá trình hoạt động BKS cũng tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của Ban TGD theo những nghị quyết của ĐHĐCĐ & HĐQT. Ban kiểm soát chúng tôi cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông công ty.

**Xin trân trọng cảm ơn !**

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(đã ký)*

**Trần Mai Lan**